

ประเด็นการเมือง ฉบับพิเศษ ซีเรีย ตอนที่ 2	12 ธ.ค.67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น Alawites: ศาสนาลีกลับแห่งซีเรียและบทบาททางการเมือง	Alawites: ศาสนาลีกลับแห่งซีเรีย	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเชื่อของ Alawites: การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ - ประวัติศาสตร์และบทบาททางการเมืองของ Alawites จากการถูกกดขี่สู่การมีอำนาจ - วิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อการเมือง จาก Alawites 	



Alawites ศาสนาลีกลับแห่งซีเรียและบทบาททางการเมือง

ในบริบทของตะวันออกกลางซึ่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทั้งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความขัดแย้งทางการเมือง ประเทศซีเรียเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความซับซ้อนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของชาวอลาไวต์ ชนกลุ่มน้อยที่แม้จะมีจำนวนประชากรเพียงเล็กน้อย แต่กลับสามารถกุมอำนาจทางการเมืองและปกครองประเทศได้อย่างยาวนาน บทความนี้จะนำเสนอภาพรวมของชาวอลาไวต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองที่ทำให้พวกเขากลายเป็นชนกลุ่มน้อยผู้ทรงอิทธิพลในซีเรีย รวมถึงบทบาทของตระกูลอัสซาด ซึ่งมีพื้นเพเป็นชาวอลาไวต์ ในการรักษาอำนาจทางการเมือง

แม้จะเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ชาวอลาไวต์กลับมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของซีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส การขึ้นสู่อำนาจของฮาเฟซ อัล-อัสซาด ในปี 1970 และการสืบทอดอำนาจโดย บาชาร์ อัล-อัสซาด บุตรชาย เป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลของชาวอลาไวต์ในโครงสร้างอำนาจของซีเรีย อย่างไรก็ตาม การผูกขาดอำนาจของชนกลุ่มน้อย ย่อมนำไปสู่ความไม่พอใจและความตึงเครียดกับกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองในซีเรีย

Alawites อลาไวต์ นิกายของศาสนาอิสลาม เป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่อาศัยอยู่ในซีเรีย พวกเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความลับและความเชื่อที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของศาสนาอิสลาม Neoplatonism เป็นปรัชญากลุ่มหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของเพลโต แต่มีการตีความและพัฒนาเพิ่มเติมในช่วงศตวรรษที่ 3 ถึง 6 โดยนักปรัชญา เช่น พลอดินัส พอร์ไฟรี และไอแอมบลิกุส นอกกรีตศาสนาคริสต์ และประเพณีของซีเรียในยุคก่อนอิสลาม ความเชื่อที่หลากหลายนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพวกเขา และความสัมพันธ์กับศาสนาอิสลามกระแสหลัก บทความนี้จะเจาะลึกความเชื่อและประวัติศาสตร์

ของ Alawites รวมถึงบทบาททางการเมืองที่สำคัญของพวกเขาในซีเรียยุคใหม่ โดยวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อพลวัตทางการเมืองและสังคมของประเทศ

ความเชื่อของ Alawites: การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์

ความเชื่อของ Alawites นั้นซับซ้อนและเป็นความลับ พวกเขาถือปฏิบัติพิธีกรรมและความเชื่อที่เป็นความลับซึ่งเผยแพร่เฉพาะกับผู้ที่ผ่านการเริ่มต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถระบุลักษณะสำคัญบางประการของศาสนา Alawite ได้ดังนี้

เอกเทวนิยม เช่นเดียวกับศาสนาอิสลาม Alawites เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขาแตกต่างออกไป พวกเขาเชื่อในแนวคิดเรื่อง "ตรีเอกานุภาพ" ซึ่งประกอบด้วยพระเจ้า มุฮัมมัด และ Ali โดย Ali ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและลูกเขยของท่านศาสดามุฮัมมัด ถือเป็น "ความหมาย" หรือการสำแดงของพระเจ้า

การกลับชาติมาเกิด Alawites เชื่อในวงจรการเกิดใหม่ พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณจะกลับชาติมาเกิดในร่างใหม่จนกว่าจะบรรลุความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณ

การสำแดงของพระเจ้า Alawites เชื่อว่าพระเจ้าปรากฏในรูปแบบต่างๆ ตลอดประวัติศาสตร์ Ali ถือเป็นการสำแดงที่สำคัญที่สุด แต่พวกเขายังเชื่อว่าบุคคลสำคัญทางศาสนาอื่นๆ เช่น Socrates และ Plato ก็เป็นการสำแดงของพระเจ้าเช่นกัน

ความลับ Alawites รักษาความเชื่อและพิธีกรรมของพวกเขาเป็นความลับ มีเพียงผู้ที่ผ่านการเริ่มต้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงความรู้ทางศาสนาได้อย่างเต็มที่ ความลับนี้มีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความสงสัยเกี่ยวกับ Alawites จากคนภายนอก

ประวัติศาสตร์และบทบาททางการเมืองของ Alawites จากการถูกกดขี่สู่การมีอำนาจ

Alawites มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในซีเรีย พวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ โดยถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีตโดยทั้งมุสลิมสุหนี่และมุสลิมชีอะห์ อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 20 Alawites เริ่มมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองของซีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการขึ้นสู่อำนาจของพรรค Ba'ath

การขึ้นสู่อำนาจของพรรค Ba'ath: พรรค Ba'ath ซึ่งสนับสนุนลัทธิชาตินิยมอาหรับและสังคมนิยม ได้รับการสนับสนุนจาก Alawites จำนวนมาก เนื่องจากพรรคนี้สัญญาว่าจะมอบความเท่าเทียมกันและโอกาสให้กับชนกลุ่มน้อย Hafez al-Assad ซึ่งเป็น Alawite ได้ก่อรัฐประหารในปี 1970 และขึ้นสู่อำนาจ เขาได้สร้างระบบอุปถัมภ์ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ Alawites ในด้านต่างๆ เช่น การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ

การสืบทอดอำนาจของ Bashar al-Assad: หลังจากการเสียชีวิตของ Hafez al-Assad ในปี 2000 ลูกชายของเขา Bashar al-Assad ได้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี Bashar ยังคงสานต่อนโยบายของบิดาในการรักษาอำนาจของ Alawites

สงครามกลางเมืองซีเรีย: บทบาททางการเมืองของ Alawites เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด

สงครามกลางเมืองซีเรียในปี 2011 ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมสุหนี่ มองว่ารัฐบาล Assad เป็นเผด็จการและให้สิทธิพิเศษแก่ Alawites ความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองนี้ ทำให้สงครามกลางเมืองมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

Alawites เป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่มีความเชื่อและประวัติศาสตร์อันซับซ้อน บทบาททางการเมืองของพวกเขาในซีเรียยุคใหม่ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม และผลกระทบต่อความขัดแย้งในภูมิภาค การทำความเข้าใจ Alawites เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตทางการเมืองและสังคมของซีเรียและตะวันออกกลางโดยรวม การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อประวัติศาสตร์ และบทบาททางการเมืองของพวกเขา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในซีเรียอย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า Alawites มีอิทธิพลต่อการเมืองในซีเรียอย่างมาก โดยวิเคราะห์ในมิติด้านต่างๆ ดังนี้

วิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อการเมืองในซีเรีย จาก Alawites

อิทธิพลต่อโครงสร้างอำนาจ

การผูกขาดอำนาจทางการเมือง: Alawites ภายใต้การนำของตระกูล Assad ครองอำนาจทางการเมืองในซีเรียมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดการผูกขาดอำนาจ และจำกัดโอกาสทางการเมืองของกลุ่มอื่นๆ

ระบบอุปถัมภ์: รัฐบาล Assad สร้างระบบอุปถัมภ์ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ Alawites ในตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งในด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ

ความไม่ไว้วางใจจากกลุ่มอื่น: การผูกขาดอำนาจของ Alawites สร้างความไม่ไว้วางใจและความไม่พอใจจากกลุ่มศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะมุสลิมสุหนี่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในซีเรีย

อิทธิพลต่อเสถียรภาพทางการเมือง

ความขัดแย้งทางศาสนา: ความแตกต่างทางศาสนาระหว่าง Alawites กับกลุ่มอื่นๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง และนำไปสู่สงครามกลางเมือง

ความแตกแยกในสังคม: การแบ่งแยกทางศาสนาและการเมือง สร้างความแตกแยกในสังคมซีเรีย ทำให้เกิดความไม่มั่นคงและความรุนแรง

การแทรกแซงจากต่างชาติ: ความขัดแย้งภายในซีเรีย เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าแทรกแซง โดยการแข่งขันสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น

อิทธิพลต่อนโยบาย:

นโยบายชาตินิยม: รัฐบาล Assad ใช้ลัทธิชาตินิยมอาหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง และระดมความสนับสนุนจากประชาชน

นโยบายต่างประเทศ: ความสัมพันธ์ของซีเรียกับประเทศอื่นๆ ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมโยงทางศาสนาและการเมืองของ Alawites เช่น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศชีอะห์

อิทธิพลของ Alawites ต่อการเมืองในซีเรีย เป็นปัจจัยสำคัญที่ สร้างพลวัตทางการเมืองและสังคมของประเทศ การผูกขาดอำนาจ ความขัดแย้งทางศาสนา และการแทรกแซงจากต่างชาติ ล้วนเป็นผลพวงจากบทบาททางการเมืองของ Alawites การแก้ไขปัญหความขัดแย้งในซีเรียอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางศาสนาและการเมืองเหล่านี้ และหาทางสร้างความสมดุลทางอำนาจ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆ

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.ทก.สมย.วทบ.